



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่
๓๑ พฤษภาคม - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช ขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้ทราบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช มีนโยบายในการดำเนินการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ปราศจากการทุจริตหรือ ส่อไปในทางไม่สุจริต ให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากบุคคลภายนอก อันจะส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช

ฉะนั้น อย่าหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าจะช่วยเหลือท่าน
ได้ใน การสอบครั้งนี้ หากผู้ใดทราบเบาะแสของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาติดต่อโดยแอบอ้าง ใน
เรื่องดังกล่าว ขอให้ท่านได้แจ้งให้ทราบโดยตรงทางโทรศัพท์ หมายเลขดังต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๗๒๔ ๕๖๓๕

๒. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๖๓๕๒ ๒๒๘๘

๓. กลุ่มบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๓๐๘๑ ๗๓๕๖

ทั้งนี้ เพื่อจะได้หาทางป้องกันและแก้ไข หรือดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การ
ดำเนินการสอบในครั้งนี้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม อย่างแท้จริง

อนึ่ง สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช
ห้ามกระทำการใด ๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจก หรือกระบวนกรอื่นใด ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้สอบโดยเด็ดขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ว่าที่ร้อยตรี

(นพดล รัชแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช

อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช